

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN CẤP KHÍ LNG...

(Tiếp theo trang 1)



Lãnh đạo PV GAS đề xuất phương án nghiên cứu triển khai dự án khí LNG trên địa bàn tỉnh tại buổi làm việc.

Chiều ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc, nghe Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) báo cáo đề xuất việc nghiên cứu, khảo sát đầu tư xây dựng dự án cung cấp khí LNG tại Thái Bình.

tế và các khu công nghiệp tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành địa phương dự buổi làm việc. Hiện nay, nhu cầu sử dụng khí đốt phục vụ sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế của Thái Bình không ngừng tăng.

suất tiêu thụ khoảng 1,2 triệu tấn/năm. Theo quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tính được quy hoạch 1 kho LNG để bảo đảm nguồn cung nhiên liệu ổn định cho nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình.

phương án cấp khí LNG cho dự án nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình, PV GAS đề xuất giai đoạn 1 sẽ đầu tư kho nổi FSRU đặt ngoài khơi, kết nối cấp khí vào đường ống Thái Bình hiện hữu; giai đoạn 2 có tính dài hạn cấp khí từ kho LNG của PV GAS tại Nam Định hoặc Hải Phòng, kết nối vào đường ống Thái Bình hiện hữu.

nguồn năng lượng sạch phục vụ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và giúp Thái Bình phát triển kinh tế xanh, bền vững.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, quan hệ giữa Thái Bình với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng như PV GAS luôn gắn bó và có nhiều sự hợp tác tốt đẹp. Vì vậy, các nội dung PV GAS đề xuất, tỉnh luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tổng công ty nghiên cứu đầu tư. Dự án này cũng phù hợp với xu hướng, định hướng phát triển và sẽ đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh.

KHÁC ĐUẦN

TOÀN QUỐC CÓ 93,6 TRIỆU NGƯỜI...

(Tiếp theo trang 1)

tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt 46,1% dân số; đến năm 2023 đã có 93,6 triệu người tham gia BHYT, tăng gấp 2,3 lần so với năm 2008, tỷ lệ bao phủ đạt 93,35% dân số. Quỹ BHYT được cân đối thu - chi; quyền lợi của người tham gia BHYT được

bảo đảm. Hàng năm, có trên 150 triệu lượt người khám chữa bệnh (KCB) BHYT, quỹ BHYT chi trả trên 100.000 tỷ đồng. Năm 2023, có trên 174 triệu lượt đăng ký BHYT. Đến nay, 100% cơ sở KCB BHYT trên toàn quốc triển khai KCB BHYT bằng căn

cước công dân gắn chip, góp phần rút ngắn thời gian, thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Tại tỉnh Thái Bình, sau 15 năm triển khai Chỉ thị số 38-CT/TW, nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác BHYT được nâng lên rõ rệt, qua đó góp phần thực hiện tốt chính

BHYT, tỷ lệ bao phủ BHYT đã đạt trên 90,4% dân số.

Tại hội nghị tổng kết, ngành BHXH Việt Nam đã đề ra phương hướng, hành động nhằm tiếp tục bám sát các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư để tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về BHYT, tiến tới mức tiêu BHYT toàn dân.

BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

đoàn cán bộ, nhân viên của Bộ CHQS tỉnh Thái Bình đã báo cáo trước anh linh các anh hùng liệt sĩ những kết quả nổi bật của lực lượng vũ trang tỉnh thời gian qua; thể hiện lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao

to lớn, sự hy sinh anh dũng của các anh hùng, liệt sĩ vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hòa bình, hạnh phúc của nhân dân. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nguyện tiếp tục phát

huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, luôn chắc tay súng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh cũng đã đến thăm, động viên và trao quà của Bộ CHQS tỉnh Thái Bình cho 10 sĩ quan,

quân nhân chuyên nghiệp tham gia luyện tập, điều binh, điều hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ở khối sĩ quan lục quân và khối hạ sĩ quan chiến sĩ gìn giữ hòa bình. Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả huấn luyện của 10 đồng chí; đồng thời nhấn mạnh, điều binh, điều hành tại lễ kỷ niệm

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là nhiệm vụ quan trọng, về vang của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Vì vậy, các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp phát huy tốt truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh Thái Bình quyết tâm vượt qua khó khăn, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, quy chế, quy định, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hơn 100 đại biểu được tập huấn công tác lao động, người có công và xã hội

Sáng ngày 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho hơn 100 đại biểu là người thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội của các huyện Kiến Xương, Tiền Hải và Vũ Thư.

Trong 1 ngày, các đại biểu được nghe triển khai các văn bản, chính sách mới trong lĩnh vực ưu đãi người có công với cách mạng; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chính sách ưu đãi người có công; vai trò, trách nhiệm của cán bộ cấp huyện, cấp xã đối với công tác lao động - việc làm, an toàn vệ sinh lao động; cập nhật các nghị định của Chính phủ, thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác xã hội và trợ giúp xã hội; quy trình phối hợp, hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại...

Qua hội nghị tập huấn giúp đội ngũ cán bộ, công chức, những người đang thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội của các huyện cập nhật, nắm vững các văn bản, chính sách mới; từ đó nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ tại mỗi cơ quan.

HỒNG ANH

ĐÔNG HƯNG Hội thi giáo viên trung tâm học tập cộng đồng giỏi năm học 2023 - 2024

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Hưng phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện vừa tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi và thi hồ sơ quản lý trung tâm học tập cộng đồng năm học 2023 - 2024.

Tham gia hội thi, 6 thí sinh đại diện trung tâm học tập cộng đồng ở các xã: Đông Phương, Đông Cường, Đông Sơn, Đông Xá, Đông La và thị trấn Đông Hưng đã thể hiện phần thi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông; chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp; chuyển giao khoa học kỹ thuật; chuyên đề bảo vệ môi trường phân loại rác thải đầu nguồn tại hộ gia đình và phương pháp xử lý...

Nhờ có sự chuẩn bị kỹ về nội dung, ứng dụng công nghệ thông tin, thiết bị hiện đại vào giảng dạy, các chuyên đề được giáo viên thể hiện sinh động, dễ hiểu, dễ vận dụng. Hội thi là dịp để giáo viên trung tâm học tập cộng đồng các xã giao lưu, học hỏi, tiếp tục nâng cao trình độ quản lý, nghiệp vụ sư phạm, giúp tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi. Đồng thời, đa dạng hóa nội dung, hình thức học tập, tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và toàn dân về vai trò, tầm quan trọng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng trong việc xây dựng xã hội học tập, sự cần thiết và hiệu quả của chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.

TÔ PHƯỢNG (Đài TTTH Đông Hưng)

TIỀN HẢI Tuyên truyền, giáo dục ý thức chủ quyền biển, đảo cho học sinh

Chiều ngày 16/4, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiền Hải phối hợp với Đoàn Biên phòng Cửa Lân tổ chức tuyên truyền, giáo dục ý thức chủ quyền biển, đảo cho học sinh với chủ đề "Chúng em với màu xanh của biển" tại Trường THCS Nam Thịnh.

Hơn 500 đại biểu, cán bộ, giáo viên và học sinh đã được tuyên truyền, giới thiệu về khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước huyện Tiền Hải, vị trí tầm quan trọng đối với các loài chim di cư; tham quan khu triển lãm tranh, ảnh về biển, rừng ngập mặn do các em học sinh vẽ cùng các pa-nô truyền truyền bảo vệ chim di cư. Hiện nay, khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải là 1 trong 2 vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới châu thổ sông Hồng. Nơi đây chứa đựng các sinh cảnh quan trọng của 215 loài chim với nhiều loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ như cò thìa, rẽ mỏ thìa, bọ nông chân xám; 116 loài thực vật, 113 loài côn trùng, 37 loài lưỡng cư, bò sát...

Cũng tại chương trình đã diễn ra phần thi kiến thức tìm hiểu về biển, đảo của các em học sinh; Đoàn Biên phòng Cửa Lân, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và UBND xã Nam Thịnh tổ chức ký cam kết cùng hành động để bảo vệ môi trường biển.

Thông qua tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên và học sinh về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo. Tăng cường ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên và học sinh trong việc chấp hành pháp luật trong nước và các thông lệ quốc tế liên quan đến biển, đảo Việt Nam, nhất là phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ môi trường và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển.

Giao lưu văn hóa đọc

Sáng ngày 16/4, tại Trường Tiểu học Tân Hòa, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Vũ Thư phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức chương trình giao lưu văn hóa đọc với chủ đề "Sách - chìa khóa cánh cửa tri thức".

Tại buổi giao lưu, hơn 700 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Tân Hòa được diễn giả chia sẻ ý nghĩa của việc đọc sách trong việc cung cấp kiến thức, kỹ năng từ đó nâng cao hiệu quả học tập, lao động, sáng tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong thực tiễn. Ngoài ra, diễn giả đã hướng dẫn học sinh kỹ năng đọc, tìm hiểu nội dung, giá trị nghệ thuật của mỗi cuốn sách, phương pháp ghi nhớ kiến thức khi đọc sách, cách lựa chọn sách phù hợp lứa tuổi và có tính giáo dục cao. Đặc biệt, thông qua câu chuyện của một số tấm gương tiêu biểu vượt khó vươn lên đọc sách đã truyền cảm hứng, tình yêu đọc sách cho trẻ em.

Nhân dịp này, Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh trao tặng 200 cuốn sách, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Vũ Thư trao tặng 15 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Tân Hòa.

QUỲNH LIÊU

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO...

(Tiếp theo trang 1)

Đại hội tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và những thành tựu, kết quả của 40 năm đổi mới (1986 - 2026); sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 và xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn, kết quả quan trọng, nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại. Vai trò, vị thế, tiềm lực, uy tín của đất nước ta trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy mạnh mẽ; niềm tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố, tăng cường.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao công tác chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng của đại thảo; đồng thời phân tích sâu một số nội dung đại hội đảng bộ các cấp, chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy, cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự đại hội cấp trên...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, tiếp thu toàn bộ ý kiến góp ý của các đại biểu, đồng thời khẳng định Ban Tổ chức Trung ương sẽ trình Bộ Chính trị xem xét để hoàn thiện dự thảo. Ngay sau hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương sẽ có văn bản hướng dẫn các địa phương để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

THĂM, TẶNG QUÀ CHIẾN SĨ ĐIỆN BIÊN...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Vũ Thanh Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo huyện Đông Hưng thăm, tặng quà cụ Phạm Văn Tinh, xã Đông Á.

của các xã Đông Á, Mê Linh, Minh Tân, Phong Châu. Tại các gia đình, các đồng chí lãnh đạo ân cần thăm hỏi, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các cựu chiến binh, thân nhân các gia đình chính sách tiêu biểu từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần làm nên chiến thắng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng lãnh đạo huyện mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn là tấm gương sáng để các thế hệ trẻ học tập và noi theo. Các đồng chí lãnh đạo cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Đông Hưng quan tâm hơn nữa để các gia đình có điều kiện phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương Đông Hưng ngày càng văn minh, giàu đẹp.

TỔNG KẾT CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

Thành phố đã hoàn thành gọi 185 công dân nhập ngũ cho 8 đầu mỗi nhận quân và 26 công an nghĩa vụ, không có loại trả sau giao quân. Trong đó, thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) sức khỏe loại 1 và 2 chiếm trên 70%, trình độ cao đẳng, đại học chiếm trên 28%. Đối với 26 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân có gần 40% trình độ từ trung cấp đến đại học. Thành phố đã hỗ trợ 9 thanh niên mắc tật khúc xạ mổ cận để đủ điều kiện nhập ngũ.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố tới cơ sở cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến nhận thức trong toàn dân và thanh niên; nâng cao trách nhiệm thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân. Thực hiện chặt chẽ quy trình tuyển quân, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật.

Tại hội nghị, thành phố đã khen thưởng 19 tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

* Chiều ngày 16/4, UBND huyện Thái Thụy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Năm 2024, huyện Thái Thụy đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Huyện đã bàn giao 432 công dân cho 11 đơn vị đầu mối (390 công dân thực hiện NVQS, 42 công dân thực hiện nghĩa vụ công an). Trong đó, công dân tham gia NVQS tỷ lệ sức khỏe loại 1 và loại 2 là 72%; trình độ cao đẳng, đại học đạt 16,41%; trình độ văn hóa THPT đạt 69%. Lễ giao, nhận quân được huyện tổ chức trang trọng, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Để làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025, Hội đồng NVQS huyện tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng NVQS, phát huy trách nhiệm của các thành viên, chú trọng những xã khó khăn để kịp thời chỉ đạo; tăng cường công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, huy động các nguồn lực xã hội cho công tác tuyển quân, kịp thời động viên công dân nhập ngũ về vật chất và tinh thần; nâng cao chất lượng tuyển quân, tạo đột phá chọn nguồn đối với công dân có trình độ cao đẳng, đại học.

Nhân dịp này, lãnh đạo huyện Thái Thụy đã trao giấy khen cho 29 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024.